

# Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B

Ngày 19 & 20 tháng 10 năm

**Bài đọc 1** Is 53,10-11

*Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nói dối, sẽ được trường tồn.*

**Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.**

Đức Chúa đã muốn người tôi trung  
phải bị nghiền nát vì đau khổ.  
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,  
người sẽ được thấy kẻ nói dối, sẽ được trường tồn,  
và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.  
Nhờ nỗi thống khổ của mình,  
người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãi nguyện.  
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,  
sẽ làm cho muôn người nên công chính  
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.

**Đó là lời Chúa.**

**Đáp ca** Tv 32,4-5,18-19.20 và 22 (Đ. c.22)

**Đáp : Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng  
trông cậy nơi Ngài.**

Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất. ( Đ.. )

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. ( Đ.. )

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.(Đ.. )

**Bài đọc 2** 4,14-16

*Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần Ngài Thiên Chúa là nguồn ân sủng.*

**Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do thái.**

Thưa anh em, chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin.

Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần Ngài Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.

**Đó là lời Chúa.**

**Tung hô Tin Mừng**      Mc 10,45b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Ha-lê-lui-a.

**Tin Mừng** 10,42-45

*Con Người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.*

**✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.**

Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; <sup>44</sup> ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

**Đó là lời Chúa.**